
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ประจำป ี๒๕๖๗ 
ครังท ี๖/๒๕๖๗

วันจันทร ์ที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลนครอุบลราชธานี

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

๒. นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรี

๓. นายประสพ สารสมัคร รองนายกเทศมนตรี

๔. นายอัมพล ทองพุ ปลัดเทศบาล

๕. นายญาณวุฒิ เพทายพนากิจ รองปลัดเทศบาล

๖. นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

๗. นางมาลี ตัณฑิกุล ผู้อำนวยการสำนักคลัง

๘. นางจารุจันทร์ บุญคำภา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

๙. นางปราณปรียา สายสมบัติ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

๑๐. นางณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล รก.ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา

๑๑. นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง

๑๒. นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห์ ผู้อำนวยการส่วนการโยธา

๑๓. นายเทพพิทักษ์ พลสวัสดี้ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล

๑๔. นางเกษราพร นาจาน คร ูคศ.๔
(แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว

๑๕. นางสาวอัญชลี ศรีมันตะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
(แทน) ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร

๑๖. นางกัญญาภัค เสตพันธ์ รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล ๔ อนุบาลพระเจ้าใหญ่องศ์ตื้อ

๑๗. นายสวาท ดวงคำ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล ๕ ชุมชนก้านเหลือง

๑๘. นางอรอินทร์ ไชยแสง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

๑๙. นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล

๒๐. นางประไพศรี คิริทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายนิติการ

๒๑. นางสาวบิตยา สมาน หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน

๒๒. นางจิราพร นวภาณพงษ์ หัวหน้าฝ่ายสถิติการคลัง

๒๓. นายธนิต แห่งธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักช่าง

๒๔. นายสุรพล คิริทรัพย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส่วนการโยธา

๒๕. นางสาวระวีวรรณ จันทร์ส่อง หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน

๒๖. นายสรวิชญ์ แสงดี หัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
๒๗. นางสาวเยาวลักษ์ แก้วถึก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๒๘. นางวิไลลักษณ์ อัครอำนวย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

๒๙. นางสาวจุรีรัตน์ บุญภา หัวหน้าศูนย์บริการประชาชนส่วนหน้า เขต ๓

- ๒ -/๓๐. นางสาวพรพิมล...



-๒-

๓๐. นางสาวพรพิมล สีมาเพชร

๓๑. นางสาวภัสรา สวัสดกุล
๓๒. นางสาวยุรีพร คุณสุทธี้

๓๓. นางภัททิยาภรณ๎ ใครบุตร

๓๔. นางวาสนา รุ่งเรือง

๓๕. นายเจนณรงค์ นามมณี

๓๖. นายพงศธร โชติมานนท์

๓๗. นางสุชญา ฤทธี้เปียม

๓๘. นางสาวจารุณี บุญไชย

ผู้ไม่มาประชุม

๑. นางสาวอรุณี จงรักษ์

๒. นายมังกร คำเพาะ

๓. นายกฤชพล เมืองเหนือ

๔. นางพิมพ์นภัส ภัทรก่อพงศ์สุข

๕. นางพิณผกา แก่นอาษา

๖. นายสุเทพ สุภโกศล

๗. พ.จ.อ.อดิศร ประจำ

๘. นางสาวณัฐสิมา ทุ่มโมง

๙. นางสาววิรุณภัสร์ ฐิติภัสร์คุภเดช

๑๐.นางสาวสินีนาฎ ปาทาน
๑๑.นางเสาวลักษณ์ กันัธิยา

๑๒.นางสาวพยอม โอภาส

๑๓.นายวัฒนา สมลา
๑๔.นางสุพิศศรี ถิระพัฒน์

๑๕.นายกตภัน แก้วสง่า

๑๖.นางศศิกาญจน์ โพธิ๋ลังกา

๑๗. นางรัชนี อุทธสิงห์

๑๘.นายไสว ดอกพุฒ
๑๙. นางสาวพรปวีณ์ ศรีธรรมวิทย์

๒๐.สิบเอกสมชาย เดชะคำภู
๒๑.นายธีระศักด คำภักด
๒๒.นายธเนตร นามสมบูรณ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางสาวขนิษฐวดี ภูธรโยธิน

๒. นายอนุชิต อัปกาญจน์
๓. นายกวีศกด๋ึ พงษ์เพชร

หัวหน้าศูนย์บริการประชาชนส่วนหน้า เขต ๔
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป กองการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบุคลากรทางการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่

หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์

หัวหน้างานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ

เลขานุการนายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการส่วนพัฒนารายได้
รก.ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดใต้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อ 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน 

หัวหน้าฝ่ายรักษาความสงบ
หัวหน้าฝ่ายล่งเสริมการท่องเท่ียว

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์

หัวหน้าฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง

หัวหน้าฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง
หัวหน้าฝ่ายช่างสุขาภิบาล
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

รก.หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข
หัวหน้าศูนย์บริการประชาชนส่วนหน้า เขต ๑

หัวหน้าศูนย์บริการประชาชนส่วนหน้า เขต ๒

หัวหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ผู้จัดการสถานธนาบุบาล ๑
ผู้จัดการสถานธนานุบาล ๒

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

- ๓ -/เริมประชุม...



-๓-

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี เป็น 
ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที ่๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- เทศบาลนครอุบลราชธาน ีมีนักบริหารงานท้องถ่ินระดับสูง คือ นายญาณวุฒ ิเพทายพนากิจ 

โอน(ย้าย) ตำแหน่งปลัดเทศบาล จากเทศบาลตำบลธัญบุร ีจังหว*'ดปทุมธาน ีทำนยินดีมาดำรงตำแหน่ง 

รองปลัดเทศบาล ขอเชิญท่านกล่าวทักทายสักเล็กน้อยค่ะ

นายญาณวุฒ ิเพทายพนากิจ รองปลัดเทศบาล
- ผมยินดีที่ได้มาร่วมงานกับทุกท่านท,ีเทศบาลนครอุบลราชธาน ีเดิมผมเป็นคนกรุงเทพฯ 

เริ่มรับราชการเมื่อปี ๒๕๓๙ ที่จังหวัดหนองคาย อำเภอโพนพิสัย มีความรู้สึกผูกพันจึงอยากจะมาเกษียณราชการท่ี 

ภาคอีสาน และเลือกมาที'จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้รับความกรุณาจากท่านนายกเทศมนตรี ท่านรองนายกฯ 

ขอขอบคุณทุกท่านครับ

นายอาทิตย์ คูณผล รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- เรืองที่แจ้งให้รับทราบ ปีนี้งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ผู้บริหารมีนโยบายจัดงานให้ยิงใหญ ่

กว่าทุกปีที่ผ่านมา มีกำหนดโชว์เทียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ตามสโลแกน “เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน” นำมาต้ัง 

บริเวณห้วยวังนองตอนล่าง จากบริเวณที่เคยนํ้าท่วมทุกป ีตอนนี้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบสาธารณูปโภค ถนนหนทาง 

ที'จอดรถกว้างมาก ในวันแรกจะมีการแสดงโชว์คณะหมอลำชื่อดัง ซึ่งท่านผู้ว่าฯ ได้ติดต่อไว้แล้ว และจะมีการ 
ประกวดเล็งกลอง คือการประกวดแข่งขันกลองอีสานเป็นวัฒนธรรมพื้นบ้านของเรา และมอบสำนักช่างจัดแสงสว่าง 
ปรับภูมิทัศน์ไห้สวยงาม ประดับตกแต่ง ติดมิเตอร์ไฟฟ้าให้เรียบร้อยภายในอาทิตย์นี้

- เรื่องถนนคนเดินทุกปีในห้วงฤดูฝนจะหยุดดำเนินการ เนืองจากมีฝนตกผู้ประกอบการน้อยลง 
ขณะเดียวกันเราจะจัดตรงบริเวณโชว์ต้นเทียน ให้ฝ่ายรักษาความสงบซึ่งเป็นเจ้าภาพ ดำเนินการจัดแบ่งล็อคให้เสร็จ 
ภายในสัปดาห์นี้ เริ่มคร้ังแรกในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันเวลาจัด คือวันศุกร์ เสาร ์อาทิตย์เหมือนเดิม

- เรืองประมาณการค่าใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ วันพุธนี้ขอให้ยุติ และผมจะหารือกับ 

ท่านปลัดฯ ให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้ เพื่อให้มีเวลาเตรียมการเสนอให้ทันภายในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และใน 

ส่วนครุภัณฑ์ ให้เสนอเหตุผลความจำเป็นให้ผมกับท่านรองฯ ประสพ พิจารณา และเตรียมข้อมูลไว้ด้วย

นายอัมพล ทองพ ุปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของแต่ละสำนัก/กอง 

ในส่วนรายจ่ายประจำ ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุผมได้คุยกับทุกสำนัก/กองแล้ว เหลือส่วนครุภัณฑ์ ให้ประสานกับท่านรอง 
นายกฯ เมื่อทราบยอดเงินครุภัณฑ์ก็จะประมาณการได้ทั้งหมด

มติท่ีประชุม - รับทราบ

- ๔ -/ระเบียนวาระที ่๒...



-๔-

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ครังท่ี ๕/๒๕๖๗ 

เมื่อวันที ่๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะผู้บริหาร 
ตรวจสอบได้ที่

มติที่ประชุม - รับรอง

ระเบียบวาระที ่๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.® รายงานสถานะการเงินการคลัง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗

นางมาล ีตัณฑิกุล ผู้อำนวยการสำนักคลัง
- สถานะการเงินการคลังเงินฝากธนาคาร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ เทศบาลนคร 

อุบลราชธานี มียอดเงินฝากธนาคาร ๕ ธนาคาร รวมทั้งหมด ๑,๒๕๓,๑๐๖,๘๑๖.®๓ บาท และมียอดเงินฝากลดลง 

จากเดือนพฤษภาคม ประมาณ ๔ ล้านบาท
- รายรับจริงประจำบีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งแต่วันที, ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที ่๓๐ 

มิถุนายน ๒๕๖๗ ประมาณการรายรับที่ทั้งไว้ในเทศบัญญัต ิ๗๘๐ ล้านบาท รายรับจริงไม,รวมเงินอุดหนุนๆ 

๖๖๒,๗๙๓,๘๔๘.๕๓ บาท คิดเป็น ๘๕ 07อ แบ่งเป็นรายได้ที่จัดเก็บเอง ประมาณการ ๑๐๐,๔๗๐,๕๐๐ บาท รับจริง 

๘๒,๙๓๘,๗๑๘.๐๔ บาท คิดเป็น ๘๒.๕๕ 07อ รายได้หมวดภาษีจัดสรร ประมาณการ ๓๐๙,๑๘๘,๑๐๐ บาท รับจริง 
๒๕๓,๒๕๔,๕๓๐.๔๙ บาท คิดเป็น ๘๑.๙๑ 96 ส,วนเงินอุดหนุนท่ัวไปตามอำนาจหน้าท่ีๆ ประมาณการ 

๓๗๐,๓๔๑,๔๐๐ บาท รับจริง ๓๒๖,๖๐๐,๖๐๐ บาท คิดเป็น ๘๘.๑๙ 96 ซึ่งล้ารวมเงินอุดหนุนท่ัวไปกำหนด 
วัตถุประสงค์ จำนวน ๓๙,๗๙๖,๓๐๐ บาท รวมรายรับท้ังสิ้น ๗๐๒,๕๙๐,๑๔๘.๕๓ บาท มีงบประมาณคงขาด 

ประมาณ ๑๗๒ ล้านบาท คิดเป็น ๑๕ 96
- สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ทั้งแต่วันที ่๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันท่ี ๓๐ มิถุนายน 

๒๕๖๗ หมวดงบกลาง งบประมาณอนุมัต ิ๑๔๗,๖๘๗,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๓,๓๙๗,๕๖๕.๓๖ บาท คิดเป็น 

๖๓.๒๔ 96 หมวดเงินเดือนฝ่ายการเมือง งบประมาณอนุมัต ิ๘,๙๖๓,๙๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖,๔๐๖,๕๖๐ บาท คิดเป็น 

๗๑.๔๗ 96 หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ งบประมาณอนุมิต ิ๒๗๑,๘๑๖,๓๐๐ บาท เบิกจ่าย ๒๐๐,๘๗๗,๐๗๑.๓๐ บาท 
คิดเป็น ๗๓.๙๐ 96 หมวดคำตอบแทน งบประมาณอนุมัต ิ๒๓,๘๗๗,๑๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๔,๓๔๙,๕๙๐.๔๖ บาท 
คิดเป็น ๖๐.๑๐ 96 หมวดค่าใช้สอย งบประมาณอนุมัต ิ๙๘,๖๙๒,๗๘๐ บาท เบิกจ่าย ๖๖,๑๔๓,๗๐๘.๔๙ บาท 
คิดเป็น ๖๗.๐๒ 96 หมวดค่าวัสด ุงบประมาณอนุมัต ิ๖๑,๒๙๓,๔๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓๖,๙๓๖,๔๗๓.๔๕ บาท คิดเป็น 
๖๐.๒๖ 07ป ็หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมิต ิ๑๕,๔๒๙,๒๐๐ บาท เบิกจ่าย ๙,๓๙๑,๒๖๖.๕๓ บาท คิดเป็น 
๖๐.๘๗ 96 หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ ๕๑,๒๐๒,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๗,๐๘๑,๑๙๗.๘๙ บาท คิดเป็น 
๙๑.๙๕ 96 หมวดรายจ่ายอื่น งบประมาณอนุมัติ ๑๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๑๒,๙๘๐.๕๔ บาท คิดเป็น ๘๖.๕๔ 96 

หมวดค่าครุภัณฑ ์งบประมาณอนุมัต ิ๑๑,๑๙๒,๗๒๐ บาท เบิกจ่าย ๖,๗๐๓,๖๔๔ บาท คิดเป็น ๕๙.๘๙ 96 และ 
หมวดคำที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งบประมาณอนุมัติ ๘๙,๘๓๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๔๘๖,๖๑๕ บาท คิดเป็น ๐.๕๔ 96 

สรุปการเบิกจ่าย ๔๘๑,๗๘๖,๖๗๓.๑เอ บาท คิดเป็น ๖๑ 96 ถือว่าน้อย ยังเหลืออีกหลายโครงการที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

- ๕ -/สรุปเงินคงเหลือ...



- ๕ -

- สรุปเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 
ณ วันที ่๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ มีรายรับจริง ๖๖๒,๗๙๓,๘๔๘.๕๓ บาท รายจ่ายจริง ๔๘๑,๗๘๖,๖๗๓.®๒ บาท 
หักรายจ่ายจริง คงเหลือ ๑๘๑,๐๐๗๔,๑๗๕.๔๑ บาท มีเงินเพียงพอท่ีใข้จ่ายได้ ตอนนี้งบประมาณเหลือจ่าย แต่ละ 

สำนัก/กอง คงจะสามารถคาดการณ์ได้แล้ว เหลือเวลาอีกสามเดือนขอให้เร่งรัดเบิกจ่าย
- ยอดเงินสะสม/เงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ณ วันที ่๓๐ มิถุนายน 

๒๕๖๗ กันเงินไว้สำหรับงบบุคลากร ๓ เดือน และสำหรับเหตุฉุกเฉินจำเป็น ๑๕ 07อ สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงาน 

การเงินระหว่างป ี๒๓๑,๒๘๖,๔๔๖.๘๓ บาท
- โครงการงานก่อสร้างตามเทศบัญญัต ิพ.ศ. ๒๕๖๗ โอนต้ังจ่ายเป็นรายการใหม ่๑๒ โครงการ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๑ โครงการ เบิกจ่ายแล้ว และโดยวิธี 6-6เปป1ก5 ๑๑ โครงการ ทำสัญญาแล้ว ๓ โครงการ 

รอทำสัญญา๒โครงการอยู่ระหว่างก่อสร้าง๔ โครงการยังไม่ได้ผู้รับจ้าง ๑โครงการ เบิกจ่ายแล้ว๑โครงการ
- โครงการงานก่อสร้างขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม จำนวน๒๐๖ โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

จำนวน ๗๔ โครงการ ทำสัญญาแล้ว ๓๑โครงการ รอทำสัญญา ๒๗โครงการ บันทึกยังไม่ส่งพัสดุ ๑๖โครงการ 

และโดยวิธี6-6เปป1ก5 จำนวน ๑๓๒โครงการ ทำสัญญาแล้ว ๒๐โครงการ รอทำสัญญา ๕๕โครงการ กำลังหา 
ผู้รับจ้าง ครั้งที่ ๒ จำนวน ๓๕ โครงการ ส่งมอบงาน ๕ โครงการ บันทึกยังไม,ส่งพัสด ุ๕ โครงการ ยกเลิกไม่มีผู้ย่ืน 

๗โครงการ

นางสาวพรพิมล พิมพ์บุญมา ผู้อำนวยการส่วนบริหารงานการคลัง
- สำนักคลัง ขอซักซ้อมแนวทางการเบิกจ่าย เรื่องแรก ค่านํ้ามันขอให้ทุกหน่วยงาน นำส่งถึง 

สำนักคลังภายในวันที ่๑๐ ของทุกเดือน และเรื่องที่สอง สำนักคลังมีหนังสือแจ้งเวียนทุกหน่วยงานเกี่ยวกับแจ้งยอด 

หักเงินเดือน เพื่อชำระหนี้สถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ ประเด็นแรก ให้หน่วยงานต้นสังกัดจัดทำ 

รายงานการหักตามที'มีหนังสือใบแจ้งหนี ้ส่งมาที่สำนักคลังก่อนวันเงินเดือนออก ๔ วันทำการ ประเด็นที่สอง ใบแจ้ง 
หนี้สถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์ เมือผู้กู้ได้รับใบแจ้งหนี้ขอให้ส่งหน่วยงานต้นสังกัด และฝ่ายการเงิน 

สำนักคลังด้วยทุกครั้ง และให้แจ้งบุคลากรในสังกัดทราบ ว่าก่อนทีจะให้สำนักคลังรับรองยอดการหักเงินนำส่ง 

สถาบันการเงินต่างๆ ให้ตรวจสอบสถานะการเงินของตนเองว่ามีเพียงพอที่จะชำระเงินได้หรือไม ่และประเด็นท่ีสาม 
ห้ามมิให้ผู้กู้เงินทุกคนนำส่งเงินด้วยตนเอง เพราะสำนักคลังได้รับการร้องเรียนจากผู้คํ้าประกันเงินกู้ว่าไม่มีการหักเงิน 
นำส่ง เนื่องจากว่าผู้กู้ได้ทำการปรับโครงสร้างหนี้แต่ธนาคารไม,ได้แจ้งยอดชำระหนี้มาที'สำนักคลัง ทำให้ยอดชำระ 

หนี้เพิ่มขึ้นจนไม่สามารถชำระหนี้ได ้เราจึงได้ซักซ้อมแนวทางให้แต่ละหน่วยงานปฏิบัติค่ะ
- ในส่วนหนังสือส่ังการ มีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวกับการต้ังงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๘ เนื่องจากมีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด ที' มท ๐๘๐๘.๒/ว ๖๓๕๔ ลงวันที' ๑๔ มิถุนายน 

๒๕๖๗ เร่ือง วิธีปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำป ีพ.ศ. ๒๕๖๘ ของ อปท. ซึ่งจะเก่ียวกับสำนักคลัง 

โดยตรง ๒ เรื่อง เรื่องแรก คือการตั้งงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการที่ได้รับการ 
แต่งตั้งให้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ตั้งงบประมาณไว้ในแผนงานบริหารทั่วไปงานบริหารคลัง ซึ่งจะให ้
สำนักคลังเป็นหน่วยรับผิดชอบ ดังนั้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทุกหน่วยงานจะต้องทำเรื่องวางเบิกท่ีสำนักคลัง 
เช่น สำนักช่างจะดำเนินการเบิกค่าตอบแทนกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้แต่ละชุด  ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนช่างควบคุม 

งานก่อสร้าง คณะกรรมการพิจารณาผล คณะกรรมการตรวจรับต่างๆ ให้เสนอขออนุมัติให้เรียบร้อยแล้ว นำส่งสำนัก 
คลังเพื่อจัดวางฎีกา หน้าฎีกาเรื่องค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างนี้สำนักคลังจะเป็นผู้ลงนามหน้า 
ฎีกาทั้งหมด เนื่องจากหนังสือสั่งการแจ้งให้สำนักคลังเป็นหน่วยรับผิดชอบ

- ๖ -/เรื่องที่สอง...



-๖-

- เรื่องที่สอง การตั้งงบประมาณ ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม รายจ่ายเพื่อซ่อมแซม 

บำรุงรักษาเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติจะตั้งไว้ที่สำนักคลัง แต่หน่วยงานผู้เบิกเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ 

ลงนามเบิกจ่ายหน้าฎีกา
- มีหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย กำหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใน 

การเข้าฟิกอบรมกรณีหน่วยงานอื่นเป็นผู้จัดฟิกอบรม ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที ่มท ๐๘๐๘.๒/ว. ๔๙๓๐ 

ลงวันที ่๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สรุปสาระสำคัญ เมื่อเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นประสงค์เข้าร่วมรับการฟิกอบรม จะต้องจัดทำ 
แบบแสดงเจตจำนงในการนำความรู้ที่ได้จากการฟิกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ เมื่อกลับมา 
จะต้องเสนอรายงานผลการเข้ารับการฟิกอบรม ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันเดินทางกลับถึงสถานท่ีปฏิบัติราชการ

- ในส่วนงบประมาณป ี๒๕๖๘ มีรายการเงินอุดหนุนท่ัวไป จำนวน ๔ เรื่อง คือ ๑) เงินอุดหนุน 

สำหรับสนับสบุนการถ่ายโอน ๒) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าเช่าบ้าน ๓) เงินอุดหนุนสำหรับ 
การจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าการศึกษาของบุตร ๔) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จ 
บำนาญ รายการเงินอุดหนุนทั่วไป ๔ เรื่องนี ้ปกติไม,ได้ต้ังไว้ในเทศบัญญัติ แต่ในปีนี้เทศบาลจะต้องนำไปตั้งในเทศ 

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

นายอัมพล ทองพ ุปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- จากที่ได้ตรวจสอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 

เปรียบเทียบกับปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อที'จะดูข้อมูลว่าใช้จ่ายจริงจนถึงสิ้นปีใช้จ่ายไปประมาณเท่าไร เพื่อที'จะตั้ง 

ประมาณการปี ๒๕๖๘ ซึ่งผ่านมาแล้ว ๘ เดือน ปรากฏว่ามีหลายรายการยังเบิกจ่ายน้อย ทั้งท่ีได้แจ้งในท่ีประชุมแล้ว 

ว่างบประมาณมีเพียงพอให้เบิกจ่าย ฝากให้แต่ละสำนัก/กอง เร่งเบิกจ่าย และโครงการงานก่อสร้างขออนุมัติจ่ายขาด 
เงินสะสมที่ได้ส่งมอบตรวจรับแล้วให้เร่งเบิกจ่าย เพราะว่ามีโครงการค่อนข้างเยอะ

- ข้อแตกต่างเม่ือนำเงินอุดหนุนทั่วไป ค่าสวัสดิการ ค่าการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน ค่าบำเหน็จ 
บำนาญ ให้นำมาตั้งไว้ในเทศบัญญัติ ทำให้รายรับรายจ่ายเพ่ิมขึ้นจากปี ๒๕๖๗ ที่ต้ังไว้ ๗๘๐ ล้านบาท ในปี ๒๕๖๘ 

เพิ่มเป็น ๘๘๐ กว่าล้านบาท จะเห็นว่ารายรับรายจ่ายเพิ่มขึ้นแต่ความจริงแล้วนำมาทำอะไรไม ,ได ้เพราะปีที'แล้วไม,ได ้

นำมาตั้ง

นายประสพ สารสมัคร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ต่อเนื่องจากท่านปลัดฯ เพราะว่าเหลือเวลาอีกแค่สามเดือนสิ้นปีงบประมาณ สำนัก/กอง ที่ผม 

รับผิดชอบมีปัญหาการเบิกเงินหรือไม ่ให้เร่งดำเนินการให้เรียบร้อย ถ้าติดขัดปัญหารีบแกไขทันที

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๒ การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี ๓๘ 

ประจำปี ๒๕๖๗

นางณัฐสุดา จึงชัยฑวังกูล รก.ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
- สำนักการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแห่งประเทศ 

ไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คร้ังที ่๓๘ “คุณทองโบราณเกมส”์ เมื่อวันที' ๒๐ - ๒๙ มิถุนายน 

๒๕๖๗ ณ เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธาน ีจึงได้นำทีมนักกีฬาและคณะครูเข้าพบผู้บริหาร เพื่อขอพรและให ้

กำลังใจนักกีฬา

- ๗ -/เรื่องตั้งงบประมาณ...



-๗-

- ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ ท่านประสพ สารสมัคร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธาน ี

เป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตรี เข้าร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันกีฬา “คุณทองโบราณเกมส”์ และเป็นตัวแทนเข้ารับโล่ 
ขององค์กรส่วนท้องถ่ินที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้

- ผลการแข่งขันกีฬา โรงเรียนเทศบาลบูรพา ได้รับรางวัล ดังนี ้๑) รองชนะเลิศอันดับ ๑ 

วิ่ง ๒๐๐ เมตร รุ่น ๑๒ บ ิหญิง เหรียญเงิน ๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑ เปตอง ทีมสามคนหญิง ๑๔ บ ิเหรียญเงิน 
๓) รองชนะเลิศอันดับ ๒ เปตอง หญิง ๑๔ บ ิเหรียญทองแดง ๔) รองชนะเลิศลำดับ ๑ วิ่ง ๕x๘๐ เมตร รุ่น ๑๒ ป ี

หญิง เหรียญเงิน ๕) รองชนะเลิศลำดับ ๒ วิ่ง ๘x๕๐ เมตร รุ่น ๑๒ ป ีหญิง เหรียญทองแดง และโรงเรียนเทศบาล ๒ 
หนองบัว ได้รางวัล ดังนี ้๑) ชนะเลิศ เทเบิลเทนนิส รุ่น ๑๔ บ ิหญิง เหรียญทอง ๒) ชนะเลิศ เทเบิลเทนนิส 

รุ่น ๑๒ บ ิชาย เหรียญทอง ๓) ชนะเลิศ เทเบิลเทนนิส รุ่น ๑๔ บ ิหญิงค,ู เหรียญทอง ๔) รองชนะเลิศลำดับ ๑ 
เทเบิลเทนนิส รุ่น ๑๖ ป ีหญิง เหรียญเงิน ๕) รองชนะเลิศลำดับ ๒ เทเบิลเทนนิส รุ่น ๑๒ ป ีชายคู ่เหรียญทองแดง 
๖) รองชนะเลิศลำดับ ๑ วิ่ง ๕x๘๐ เมตร รุ่น ๑๒ บ ิหญิง เหรียญเงิน ๗) รองชนะเลิศลำดับ ๒ วิ่ง ๘x๕๐ เมตร 

รุ่น ๑๒ ป ีหญิง เหรียญทองแดง ๘) รองชนะเลิศลำดับ ๑ วิ่ง ๖๐ เมตร รุ่น ๑๒ ป ีหญิง เหรียญเงิน ๙) รองชนะเลิศ 
ลำดับที' ๑ กระโดดสูง รุ่น ๑๒ บ ิหญิง เหรียญเงิน และโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร ได้รับรางวัล ดังนี ้

๑) ชนะเลิศฟุตซอล ประเภท ๑๒ บ ีชาย เหรียญทอง ๒) รองชนะเลิศอันดับ ๑ ฟุตซอล ประเภท ๑๖ บ ิชาย 

เหรียญเงิน
- สรุปผลการแข่งขัน เทศบาลนครอุบลราชธาน ีได้เหรียญทอง จำนวน ๔ เหรียญ เหรียญเงิน 

จำนวน ๘ เหรียญ และเหรียญทองแดง จำนวน ๔ เหรียญ

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- การแข่งขันทราบว่ามีเด็กนักเรียนบาดเจ็บขาหัก อาการเป็นอย่างไรบ้างค'ะ นายกฯ จะ 

ประสานทางโรงเรียนลงไปเยี่ยมนักเรียนนะคะ

น างสาวอัญชลี ศรีมันตะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ร.ร.เทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร
- การแข่งขันที่ผ่านมาเหตุเกิดขึ้นนัดแข่งขันกับทีม อบจ.อุบลราชธานี รุ่นอาย ุ๑๘ บ ิซึ่งแพทย์ 

ที่ตรวจดูฟิล์มเอกซเรย ์พบว่ากระดูกร้าวไม่ได้หักไม,ต้องผ่าตัดสามารถเข้าเผืเอกไว้ จึงส่งนักเรียนกลับก่อนค่ะ

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๓ โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ครั้งท่ี ๒๙

นางณัฐสุดา จึงขัยฑวังกูล รก.ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา
- การแข่งขันทักษะทางวิชาการ งานมหกรรมการขัดการศึกษาท้องลิ'น ระดับภาค 

ตะวันออกเอียงเหนือ ครั้งที่ ๒๙ จะเริมขึ้นระหว่างวันที ่๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ เทศบาลนครอุดรธาน ี
จังหวัดอุดรธาน ีซึ่งกำลังเตรียมการเดินทางไปเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการของสถานศึกษาในสังกัดทั้ง  ๘ แห่ง 

ผลการแข่งขันเป็นอย่างไรจะได้นำมารายงานให้ทราบต่อไป

มติที่ประชุม - รับทราบ

- ๘ -/๓.๔ งานประเพณี...



-๘-

๓.๔ งานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธาน ีประจำปี ๒๕๖๗

นางสาวเยาวลักษ ์แก้วลึก หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
-ในการจัดงานประเพณีแห'เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี ๒๕๖๗ กำหนดจัด 

งานระหว่างวันที ่๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ชี่งมีชื่องาน “เทิดพระเกียรติ ๗๒ พรรษา เมืองเทียน เมืองธรรม 
งามลํ้าเมือง ๔ แสง” มีต้นเทียนเข้าประกวด จำนวน ๔๙ ต้น โดยมี ๒ ต้น เป็นต้นเทียนโชว์ คือ วัดทุ่งศรีเมือง และ 
วัดเลียบ จุดการแสดงปีน้ี ม ี๕ จุด จุดที ่๑ ปะรำหน้าวัดศรีอุบลรัตนาราม จุดท่ี ๒ บริเวณหน้าลานขวัญเมือง 
จุดท,ี ๓ หน้าโรงแรมยู โฮเทล จุดที ่๔ ธนาคารไทยพาณิชย์ และจุดที่ ๕ ปัมนํ้ามันบางจากแยกเอสโซ่เดิม ซึ่งแต่ละ 
จุดมีคณะครูและเจ้าหน้าที่กำกับการแสดงลำดับขบวนให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

- การประกวดต้นเทียน ประเภทแกะสลัก ขนาดใหญ่ ๕ ต้น ขนาดกลาง ๑๑ ต้น ขนาดเล็ก 
๖ ต้น ประเภทติดพิมพ์ ขนาดใหญ ่๕ ต้น ขนาดกลาง ๔ ต้น ขนาดเล็ก ๓ ต้น ประเภทเทียนโบราณดํ่งเดิม 

ขนาดใหญ ่๕ ต้น ขนาดเล็ก ๘ ต้น
- พิธีเปิดงาน กำหนดในวันที' ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๒๙ น. บริเวณหน้าปะรำพิธ ี

วัดศรีอุบลรัตนาราม ปล่อยขบวนแรกเป็น ขบวนเทียนพรรษาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ต่อด้วยขบวน 
เทียนเฉลิมพระเกียรติต่างๆ หลังจากนั้นเป็นขบวนเทียนแต่ละคุ้มวัด/อำเภอ ปีนี้มีขบวนรำ ทั้งหมด ๓๘ ขบวน 

แบ่งคร่ึง ๒ วัน ส่วนต้นเทียน ๔๙ ต้น แห่ทั้ง ๒ วัน
- การตั้งต้นเทียนปีนี้จะตั้งบริเวณรอบทุ่งศรีเมือง โดยบริเวณหน้าศาลหลักเมือง เป็นต้นเทียน 

ประเภทแกะสลักขนาดใหญ ่หน้าสำนักงานเทศบาลหลังเดิม เป็นประเภทติดพิมพ์ขนาดใหญ่ บริเวณถนนหน้า 
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี เป็นประเภทแกะสลักขนาดกลาง บริเวณหน้าศาลแขวงเป็นประเภทแกะสลักขนาดเล็ก 

บริเวณหลังโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธาน ีเป็นประเภทติดพิมพ์ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ด้านข้างโรงเรียนเป็น 

ประเภทต้นเทียนโบราณขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก
- กิจกรรมถนนสายเทียน สายธรรม เทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ จะเริมระหว่าง 

วันที่ ๑๘ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม ข้างศาลหลักเมือง กิจกรรมท่ีจัดในวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม 

๒๕๖๗ เวลา ๑๗.๐๐ น. มีกิจกรรมพิธีเปิด ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีกิจกรรมประดับตกแต่งต้นเทียนถวาย 

วัด แบ่งเป็น ๒ ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวส. และวันท่ี ๑๘ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ มีกิจกรรม 

หล่อเทียนรวมใจ ถวายเป็นพุทธบูชา เฉลิมพระชนมพรรษา มหาราชันย ์มีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตร ี

นาฎศิลน์ มีกิจกรรมสาธิตการแกะสลักเทียน สาธิตการทำดอกเทียน และภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ 
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที ่๑๐ ที่เสด็จมาท่ีจังหวัดอุบลราชธานี กำหนดการจะได้นำเรียนหารือ 
คณะผู้บริหารอีกครั้งว่าจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือไม่

- ในวันที' ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เป็นงานแถลงขำวการจัดงานแห'เทียนพรรษา จังหวัด 

อุบลราชธานี ประจำป ี๒๕๖๗ บริเวณลานทุ่งศรีเมืองต้นเทียนเฉลิมพระเกียรต ิเวลา ๑๗.๐๐ น. ขอเรียนเชิญ 

ทุกท่านเข้าร่วมพิธีแถลงข่าวด้วยค่ะ

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ขอขอบคุณทุกฝ่ายนะค่ะ ปีนี้งานแท่เทียนของจังหวัดอุบลราชธาน ีน่าจะยิงใหญ่ไม่แพ้ทุกปี 

ล่าสุดที่ท่านนายกรัฐมนตรีมา นายกฯ ได้เชิญท่านนายกรัฐมนตรีมาเปิดงานแห่เทียน ซึ่งท่านอาจจะมาในเช้าวันท่ี 

๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีมานายกฯ จะได้นำเสนองานแห่เทียนปีหน้าเป็น “งานแห'เทียนโลก” 
จะได้รับการสนับสบุนงบประมาณจากรัฐบาล ซึ่งจะได้คุยต่อไป

- ๙ -/ขอบคุณเทศกิจ...



-๙-

- ขอบคุณเทศกิจที'จัดระเบียบพ้ืนที่ให้พ่อค้าแม่ค้าบ้านเราได้ขายของก่อน ฝากถึงการ 
เตรียมพร้อมเร่ืองความสะอาดในบริเวณจัดงานแห่เทียนทั้งหมดด้วย ให้เปิดห้องนํ้าสถานชีวากิบาลในช่วงที่มีงาน 

แห่เทียน ส่วนรถสุขาก็ยังมีแต่จะขยับออกไป

นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- เรืองประตูปิดเปิดสถานชีวากิบาล ตอนนี้สำนักปลัดเทศบาล ได้ขอความอนุเคราะห ์

สำนักช่างออกแบบประมาณการในการจัดทำประตูเพื่อปิดเปิดทางเข้าสถานชีวากิบาลให้เป็นสัดส่วน
- ทุกปีฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว สำนักปลัดเทศบาล จะด้องมีการเปิดกองอำนวยการร่วม 

และสำนักการศึกษาจะมีพิธีเปิดถนนสายเทียนสายธรรมในวันที'๑๘กรกฎาคม๒๕๖๗จึงขอกำหนดพิธีเปิด 
กองอำนวยการร่วม ในวันเดียวกันเพื่อให้งานใหญ่ขึ้น โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา ๑๕.๓๐ น. จนถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. ต่อ 

ด้วยจัดพิธีเปิดกิจกรรมถนนสายเทียน สายธรรม การแต่งกายผ้าไทย

นายสรริชญ ์แสงด ีหัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- ผมได้รับมอบให้เป็นตัวแทนท่านนายกเทศมนตร ีเข้าร่วมประชุมการจัดงานสัปดาห์หนังสือ 

และการเรียนรู้ ครั้งที' ๑๓ ที'จัดขึ้นในวันที' ๑๐ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗ ที่สุนีย์ทาวเวอร ์ทางที'ประชุมได้ชี'นชม 

นายกเทศมนตรีที่ให้ความอนุเคราะห์ไห้ติดตั้งป้ายบนสะพานลอยและรอบถนนริมฟุตบาท  ซึ่งคณะอนุกรรมการจะได้ 

จัดทำหนังสือเพ่ือขออนุญาตต่อไป
- ปีนี้การจัดกิจกรรมกีฬาดอกบัวเกม มีทั้งหมด ๔ สาย เทศบาลนครอุบลราชธานี อยู่สายที ่๒ 

มีชนิดกีฬา ฟุตบอล เซปักตระกรัอ เปตอง วอลเลย์บอล และกีฬาพ้ืนบ้าน จะเริมในวันที' ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ 

ในส่วนรายละเอียดทางคณะกรรมการจะได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

นายอัมพล ทองพ ุปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- เรืองกีฬาเยาวชน กีฬาประชาชน ผมเคยได้ให้นโยบายไว้วำจากช1วงน้ีไปจนถึงสิ้น 

ปีงบประมาณเป็นช่วงฤดูฝน จำได้ว่าปีที่แล้วมีปัญหาจัดแช่งฟุตซอลเจอฝนตก เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ําซากปีต่อไปต้อง 

เริ่มในฤดูหนาวเดือนธันวาคม มกราคม จะเหมาะที่สุด

มติท่ีประชุม - รับทราบ

๓ .๕ รายงานผลศูนย์รับเรืองราวร้องทุกข์ฯ และศูนย์บริการประชาชนส่วนหน้า เทศบาลนคร 

อุบลราชธานี
นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

- รายงานผลศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ฯ และศูนย์บริการประชาชนส่วนหน้า ในรอบเดือน ตั้งแต ่

วันที' ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ รวมจำนวนทั้งหมด ๔๕๘ เรื่อง แบ่งเป็นจากศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และแก่ไข 

ปัญหาเร่งด่วน รับเรื่อง จำนวน ๓๘๙ เรื่อง คิดเป็น ๘๕ 0/อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๔๑ เรื่อง กำลังดำเนินการ 
จำนวน ๑๔๗ เรื่อง ส่วนเรื่องที่รอรับเรื่อง ๑ เรือง และรับเรื่องจากศูนย์บริการประชาชนส่วนหน้า เทศบาลนคร 
อุบลราชธาน ีรับเรื่อง จำนวน ๖๙ เรือง คิดเป็น ๑๕ 0/อ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒๖ เรือง กำลังดำเนินการ 
จำนวน ๔๓ เรื่อง ดูภาพรวมจะเห็นว่าศูนย์บริการประชาชนส่วนหน้ามียอดลดลงเหลือเพียง ๑๕ 0/อ

- ๑๐ -/รายงานผลศูนย์...



- ๑๐ -

- รายงานผลศูนย์รับเร่ืองราวร้องทุกข์และแก่ไขปัญหาเร่งด่วน เทศบาลนครอุบลราชธานี ตั้งแต่ 

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ภาพรวมรับเรื่องท้ังหมด จำนวน ๗,๙๕๖ เรื่อง ดำเนินการ 

แล้วเสร็จ จำนวน ๗,๐๙๕ เรื่อง คิดเป็น ๘๗ 0/อ ส่วนกำลังดำเนินการ จำนวน ๘๖๐ เรื่อง คิดเป็น ๑๓ 0๒

นายอัมพล ทองพ ุปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- เรื่องที่กำลังดำเนินการ จำนวน ๘๖๐ เรื่อง ถือว่าค่อนข้างเยอะ อยากให้แยกว่าเป็นเรื่อง 

อะไรบ้าง แยกเป็นกลุ่มๆ ว่าเรื่องอะไรที่เราดำเนินการไม่ได้

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๖ การขับเคลื่อน 5๓311 บ!/

นายเจนณรงค ์นามมณี หัวหน้างานบริการระบบคอมพิวเตอร์
- เทศบาลนครอุบลราชธานี ตอนนี้เราขอตราสัญลักษณ ์“สมาร์ทฃิต้ี” ได้ส่งเร่ืองไปแล้ว รอ 

คณะกรรมการทาง เว^บ/\ ตรวจเอกสาร และทางคณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คัดเลือกเทศบาล 
นครอุบลราชธานี เป็น ๑ ใน ๙ อปท. ภาคอีสานในการให้ช่วยขับเคลื่อนให้ได้ตราสมาร์ทซิตี้ ทำ อบ โดยเป็นพี ่

เลี้ยงเรา ๓ ปี

- เทศบาลฯ ได้ส่งประกวดธรรมาภิบาลดีเด่น เข้ารอบเอกสาร คณะกรรมการได้ลงมาตรวจ 
ประเมิน และได้แก่ไขตามคณะกรรมการแนะนำเรื่องกล้อง บบ■บ/ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

- เทศบาลฯ จะเปิดฟรีอินเตอร์เน็ต ผแฯ โดยติดตั้งที่เสาอัจฉริยะ ๑๐ ต้น ให้ประชาชน 

ลงทะเบียนรับรหัส 01บ ผ่านมือถือ เพื่อดึงดูดให้ประชาชนเข้ามาใช้เสาอัจฉริยะมากขึ้น

- มีเร่ืองจะเรียนให้หัวหน้าส่วนราชการให้ทราบ โดยเฉพาะกองสวัสดิการสังคม เพื่อจะขอความ 

ร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนลงทะเบียน นก6 นเว0ก เราต้องการยอดสมาชิกลงทะเบียน ๖๐0บ0 ของ
ประชากรทั้งหมด คือประมาณ ๔๐,๐๐๐ ราย เพื่อผ่านเกณฑ์สมาร์ชิต้ีโดยไลน์แอดได้ลิงค์กับระบบคำร้องทั่วไป

- เครื่องสแกนนิ้วที่เกิดปัญหา ตอนนี้ได้พัฒนาโปรแกรมเสร็จแล้ว โดยแต่ละสำนัก/กอง จะม ี

รหัสเข้าเพื่อดูรายงาน และปร้ินได้อย่างเดียว

- ฝ่ายไอที ได้จัดทำข้อมูลสถิติการเข้ามาขอดูกล้อง บบ■บ/ เฉพาะของห้องกล้อง ว่าใครมาใช้ 
บริการอะไรบ้าง โดยแยกประเภทว่าเป็นอุบ้ติเหตุ หรือลักทรัพย์

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ฝากให้ทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ ไลน์แอดของเทศบาลฯ กระจายออกไปให้ถึงประชาชน 

และเม่ือมีปัญหาแจ้งเข้ามาฝากเจ้าหน้าที่แอดมินรับเรื่องร้องเรียนประสานงานดำเนินการแก่ไขให้เร็ว

มติที่ประชุม - รับทราบ

- ๑๑ -/๓.๗ ความคืบหน้า...



- (3)(9) -

๓.๗ ความคืบหน้าโครงการงานก่อสร้าง

นางสาวภัสรา สวัสด๋ิกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
- สำนักช่าง ขอสรุปรายละเอียดโครงการก่อสร้าง ตั้งแต่บีงบประมาณ บ ี๒๕๖๕ - บ๒ี๕๖๗ 

จำนวน ๓๐๘ โครงการ งบประมาณ ๕๖๑ ล้านบาท โครงการที่อยู่ขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง ๖๖ โครงการ ม ี
๔๗ โครงการที่ทำครั้งที ่๑ ไม่ได ้เราส่งพัสดุไปแล้ว ๓๖ โครงการ จัดส่งในวันนี้อีก ๓ โครงการ กำลังทำซื้อจ้างอีก ๘ 

โครงการ รวมเป็น ๔๗ โครงการท่ีจัดทำครั้งที่ ๒

- โครงการที่กำลังเชิญทำสัญญาจ้าง ๘๗ โครงการ โครงการท่ีลงนามสัญญาแล้ว ๗๙ โครงการ 
ใน ๗๙ โครงการ มีโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ๕๔ โครงการ โครงการที่เบิกจ่ายแล้ว ๔๘ โครงการ และ 

โครงการที่ส่งมอบงานแล้วแต่ยังไม,เบิกเงิน ๒๘ โครงการ

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- ฝากเรืองงานก่อสร้างมีปัญหามาก เรื่องฝาท,อ เรืองความละเอียดของงาน เรื่องความ 

ไม,เรียบร้อยต่างๆ ฝากช่างควบคุมงานลงพ้ืนที่ดูตลอด และหลังจากเสร็จแล้วตามไปดูอีก อยากวันนี้ท่ีท่าวังหินมีรูป 

ลงฝาท่อระบายมีการราดยางทับตะแกงเหล็ก

นายวิชญ์พงศ์ สาลีสิงห ์ผู้อำนวยการส่วนการโยธา
- ขอช้ีแจงว่าภาพในสื่อโซเชียลที่เผยแพร่นั้นเป็นฝาตะแกรงเหล็กวางบนฝาทรงกลม ซึ่งผู้รับจ้าง 

ได้ปูยางมะตอยทับฝาตะแกรงเหล็ก จึงมองไม,เห็นฝาปิดทรงกลมด้านล่าง ขณะนี้ได้แจ้งให้ผู้รับจ้างแก่ไขเคาะออก 

ยางมะตอยออกให้มองเห็นฝาเหล็กในทุกฝาแล้ว

มติที่ประชุม - รับทราบ

๓.๘ การปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม

นางวาสนา รุ่งเรือง หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
- การปฏิบัติของฝ่ายสังคมสงเคราะห์ การรับลงทะเบียนเบ้ียยังชีพมีผู้มีสิทธิรับเงินเบ้ียยังชีพ  

มีผู้มาขึ้นทะเบียน เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ประเภทผู้สูงอาย ุขึ้นทะเบียนเพิ่ม ๗๑ ราย ประเภทผู้พิการ ลงทะเบียน 
เพิ่ม ๑๔ ราย ประเภทผู้ป่วยเอดส์ไม,มีผู้มาลงทะเบียนเพิ่ม สรุปยอด ณ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ 
ผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น ๙1๙๕๕ ราย ผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพคนพิการ รวมทั้งสิ้น ๑1๕๑๒ ราย และผู้มีสิทธิรับเบ้ียยังชีพ 

ผู้ป่วยเอดส์ลดลง ๒ ราย เหลือ ๖๘ ราย
- การปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ ลงพ้ืนที่ช่วยเหลือผู้สูงอาย ุคนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

เพื่อช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ฉุกเฉิน จำนวน ๓ ราย คือ ๑) นางนวน สังกะส ี๒) นางวิเชียร บุญรินท์ ๓) นางสาว 

มะลิวรรณ เดชเสน
- วันที ่๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เข้าร่วมประชุมเพื่อนำเสนอร่างยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาที่อยู ่

อาศัยและเมือง โครงการส่งเสริมสมรรถนะให้แก่องศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใติโครงการจัดทำแผนท่ีอยู่อาศัย

- ๑๒ -/- วันท่ี ๑๗ มิถุนายน...



- ๑๒ -

- วันที, ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทำนนายกเทศมนตรีมอบหมาย นายประสพ สารสมัคร 

รองนายกเทศมนตร ีเข้าร่วมพิธีปล่อยแถวจัดระเบียบสังคม งานวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำบี ๒๕๖๗ 

ภายใต้แนวคิด “7๐ร6ู11า6โ ผล (โลก 51๐|ว 0/เว6โ-7โอหั16เปกร”ู เพือให้หน่วยงานทีเข้าร่วมรับทราบแนวทางการ 
ปฏิบัต ิและแนวทางดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ โดยเทศบาลนครอุบลราชธานีมีภารกิจตาม พรบ.ขอทาน และ 

พรบ.คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง
- วันที' ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ เข้าร่วมประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพภาคี 

เครือข่าย และพัฒนากลไกการเฝ็าระวังภัยออนไลน ์ณ ศูนย์สาธารณสุข ๒ หนองบัว
- วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อบจ.อุบลราชธาน ีลงพื้นท่ีวัดนาควาย ๒ ศาลา 

หนองนาควาย ๒ ประเมินราคาค่าซ่อมแซมบ้านคนพิการ เพื่อเสนอของบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงสภาพ 

บ้านจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
- วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๗ ท่านพิศทยาไชยสงคราม พร้อมคณะบริหาร และหัวหน้าส'วน 

ราชการ ร่วมจัดระเบียบสังคมและผู้แสดงความสามารถ และร่วมรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ โดยมีตำรวจ สภ. 
เมืองอุบลราชธาน ีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์บ้านทองพูนเผ่าพนัส บ้านพักเด็ก 

และครอบครัว ในการจัดระเบียบสังคมคนเร่ร่อนขอทาน บริเวณถนนคนเดิน
- เทศบาลนครอุบลราชธานี จัดโครงการฟิกอบรมสัมมนากรรมการชุมชนและทัศนศึกษาดูงาน 

ประจำป ี๒๕๖๗ วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธาน ีหัวข้อ การบริหารจัดการชุมชนที่ดืและ 
การประสานงานเครือข่าย และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษ อบรบในหัวข้อ การเฝัาระวังสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ประสบการณ์ไนการพัฒนาชุมชนแข็งแรง พร้อมทั้งม ีการพบปะแลกเปล่ียนประสบการณ ์

ต่างๆ ร่วมกันในเรืองหลักการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ จำนวน ๔ รุ่น ระหว่างวันที' ๑๘ - ๒๑ 
มิถุนายน ๒๕๖๗ โดยรุ่นที่ ๑ เขต ๔ ในวันที' ๑๘มิถุนายน ๒๕๖๗ ณห้องประชุมเทศบาลฯ (ตลาดใหญ่) ชั้น ๒ 

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี ร,ุนที' ๒ เขต ๑ ในวันท ี๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียน 

เทศบาล ๒ หนองบัว ร,ุนที' ๓ เขต ๒ ในวันที' ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคค ี
วิทยาคาร และรุ่นท่ี ๔ เขต ๓ ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๓ สามัคคีวิทยาคาร

- รับลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธี้เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ ม ี

ผู้ปกครองมาลงทะเบียน จำนวน ๑๖ ราย ยอดรวมตั้งแต่เดือนตุลาคม - มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑๕๙ ราย

นายประสพ สารสมัคร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- บ้านคนจนที'ม่ังคั่งของ อบจ.อุบลราชธาน ีขอให้สำรวจเพิ่ม อย่างน้อยเขตละ ๓-๔ หลัง 

เพราะว่าเป็นนโยบายเป็นโอกาสของประชาชน ประชาชนควรได้โอกาส

มติท่ีประชุม - รับทราบ

- ๑๓ -/๓.๙ การปฏิบัติงาน...
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๓ .๙ การปฏิบัติงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

นางสาวจารุณ ีบุญไชย นักวิชาการสุขาภิบาลชำนาญการ
- กองสาธารณสุขและสิงแวดล้อม ขอรายงานการจัดการขยะเปึยก ตามนโยบายจังหวัด 

สะอาด ก็คือ ให้นำถังทรงสูงมีฝาปิดเจาะล้น ขุดหลุมฝังดิน ๒ ใน ๓ ให้เทเศษผัก เศษอาหารลงไป หลังจากนั้น 

จุลินทรีย์ย่อยสลายเป็นปิยหมัก การดำเนินการโครงการนำร่องขยะเปียกลดร้อนร้อนในศูนย์บริการสาธารณสุข ๓ 
พโลชัย มีผู้เข้าร่วม ๗๒ ครัวเรือน นอกจากนั้นได้ขยายไปทั้งศูนย์บริการฯ ๗ ศูนย์ สรุปจำนวนจุดต้ังลังขยะเปียก 

รวมทั้งสิ้น ๑๒๗ ครัวเรือน พื้นที่ที่มีขุมชนเข้าร่วมมากที่สุด คือ ศูนย์ฯ ๓ พโลชัย ในการดำเนินการลงไปตรวจเยี่ยม 
ให้คำแนะนำกับประชาขน และดูผลการดำเนินงานทั้ง ๗ ศูนย์บริการ

- ความคีบหน้าโครงการอาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก อถล. ได้ดำเนินการรับสมัครตั้งแต่เดือน 

กุมภาพันธ ์- เดือนมิถุนายน ๒๕๖๗ มีประชาชนผู้สนใจสมัครเป็น อถล. รวมทั้งสิ้น ๕,๔๒๙ คน คิดเป็น 

ร้อยละ ๔๑.๑๐ จากจำนวนครัวเรือนทั้งหมด ๑๓,๒๐๘ ครัวเรือน และได้จัดอบรมโครงการพัฒนาแกนนำเครือข่าย 

อาสาสมัครท้องถ่ินรักษ์โลก เพื่อคัดลือกผู้แทน อถล. แต่ละเขต คือ รุ่นที ่๑ เขต ๑ ช่วงเช้าในวันท่ี ๑๒ มิถุนายน 

๒๕๖๗ ผู้เข้าร่วม ๓๕๖ คน และรุ่นที ่๒ เขต ช่วงบ่ายวันที ่๑๒ มิถนายน ๒๕๖๗ ผู้เข้าร่วม ๔๒๒ คน และรุ่นท่ี ๓ 

ช่วงเข้าในวันที ่๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ ผู้เข้าร่วม ๓๓๐ คน และรุ่นที่ ๔ ช่วงบ่ายในวันที ่๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ 
ผู้เข้าร่วม ๔๐๔ คน ในการอบรมท้ัง ๔ รุ่น ได้ผู้แทน อถล. ทั้ง ๔ เขต เขตละ ๑๔ คน รวม ๕๖ คน ซึ่งจะได้ประขุม 

คัดเลือกคณะกรรมการ อถล. ของเทศบาลนครอุบลราชธาน ีในเดือนกรกฎาคมต่อไปค่ะ

นางปราณปรียา สายสมบัต ิผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
- ในส่วนการดำเนินงานของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ในส่วน 

การขับเคลื่อนถังขยะเปียก ได้รับการลงพื้นที่จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินท่ี ๕ มาตรวจสอบผลสัมฤทธิ,การ 

ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของจังหวัดเรียบร้อยแล้ว และในส่วนของ สตง. 

ภาค ๕ จะได้ส่งเอกสารรายงานมาให้เทศบาลฯ ทราบต่อไป
- การรับเรื่องในระบบคำร้องทั่วไป ตามท่ีสำนักปลัดเทศบาลได้นำเสนอในที่ประขุม ในส่วนกอง 

สาธารณสุขและสิงแวดล้อมได้รับบันทึกแจ้งเร่ืองล้างในระบบ จำนวน ๑๐๔ เรื่อง ซึ่งวิเคราะห์ออกเป็น ๓ งาน คือ 
๑) งานปัดกวาด เป็นภารกิจเกี่ยวกับการปัดกวาด ทำความสะอาดพื้นท่ี กิ่งไม ้หญ้า ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงสถานะใน 

ระบบเรียบร้อยแล้ว ๒) งานสุขาภิบาล มีภารกิจที่รับไว้ประมาณ ๑๒ เรื่อง และมีเรื่องที่ล้างไว้อยู่ ๒ เรื่อง เนื่องจาก 

จำเป็นที่ต้องขอความร่วมมือจากเครือข่าย เข่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในการนำเครื่องทดสอบเสียงลงไปร่วม 

ประเมินด้วย และเรืองท,ีล้างเยอะท,ีสุด คือ เรืองขอถังขยะ จำนวน ๑๕๕ รายการ ซึ่งหลังจากที่เราได้รับถังขยะ 
มาแล้ว ได้นำแจกจ่ายแล้วบางส่วน และจะได้นำเรียนหารือคณะผู้บริหารว่าจะดำเนินการตรงนี้อย่างไร

- ในของฝ่ายบริการสาธารณสุข ได้มีภารกิจให้บริการประชาชนในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่องทั้ง ๗ 

ศูนย์บริการ เรื่องการฟิกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ อสม. ได้จัดร่วมกับกองสวัสดิการสังคมนำกรรมการชุมชน 
ไปร่วมศึกษาดูงานด้วย ร,ุนที' ๑ ดำเนินการเสร็จแล้วในระหว่างวันที' ๒๕ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๗ ปัญหาอุปสรรค 
มีเหตุผู้ป่วยมีประวัติเป็นโรคหัวใจ ความดัน และรักษาไม,ต่อเนื่อง เบื้องต้นมีอาการเจ็บหน้าอกและหายใจไม,ออก ใน 

ระหว่างการเดินทางผู้ป่วยหยุดหายใจ ได้พยายามช่วยปัมหายใจ และนำตัวเข้ารักษาที'โรงพยาบาลประโคนชัย 
หลังจากที'อาการดีขึ้นให้ ผู้บริหารได้ให้รถตู้นำส่งบ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยปลอดภัย และติดตามตรวจเยี่ยม 
ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นแล้ว สำหรับกิจกรรมศึกษาดูงานยังเหลืออีก ๒ รุ่น และรุ่นที' ๒ จะมีการอบรมในวันพรุ่งน้ี และ 

เดินทางในตอนเย็น และรุ่นที ่๓ และรุ่นที ่๔ จะเป็นอีก ๒ สัปดาห์หลังงานแห่เทียนพรรษา

- ๑๔ -/ในส่วนของ...
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- ในส่วนของสถานชีวากิบาลมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในทุกบ่ายของวันอังคาร วันพุธ 
และวันพฤหัสบด ีมีแพทย์เฉพาะทางจากโรงบาลสรรพสิทธี้มาให้บริการทุกสัปดาห์ ซึ่งในส่วนของคลินิก 

ประคับประคอง เราสามารถให้บริการได้วันละ ๑ คน เพราะเป็นผู้ปวยในระยะท้ายของชีวิตจะต้องมีการดูแล 
และซัพพอร์ตจิตใจมากพอสมควร ในแต่ละเดือนมีผู้เข้าใช้บริการ ๔๐ เคส ตอนน้ีพื้นที่ในการฝังเข็มที่เข่าไม่เพียงพอ 

จะได้มีการนำเรียนผู้บริหารเพ่ือขอขยายพื้นท่ีให้ครอบคลุมบริการค่ะ

นายประสพ สารสมัคร รองนายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- เรืองสถานชีวากิบาลเป็นประเด็นใหญ่ ต้องขออนุญาตท่านนายกฯ เมื่อผู้ไข้เยอะจะต้อง 

ยกขึ้นช้ัน ๑ ของเทศบาลหลังเก่า ซึ่งมีการเตรียมแผนไว้อยู่แล้ว นอกจากดูแลประคบ และการนวดผู้สูงอายุ โดยทำ 

^10บ กับโรงพยาบาลสรรพสิทธี ๋เขาพร้อมที่จะจัดคนมาให้ หลังจากรับการประเมินถือว่าเป็นสถานชีวากิบาลแห่ง 

แรกในท้องถิ่น ขอชื่นชมท่านนายกฯ ที่มีวิสัยทัศน์
- เรื่องอัตรากำลังขาด ขอฝากทุกสำนัก/กอง อยากให้ทำเป็นเอกสารเพื่อให้ผู้บริหารมีข้อมูล 

มีเวลาพิจารณาตัดสินใจ
- เรื่องการจัดซื้อยาสลบหมาแมว ทราบว่าเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ ราคากลางท่ี 

จัดซื้อตํ่ามาก ผู้ประกอบการในจังหวัดไม1สามารถจัดหาให้เราได้ ฝากท่านปลัดฯ ประสานหาข้อมูลระเบียบช่องทาง 

ที่เราจะสามารถจัดหาได้

นายอัมพล ทองพ ุปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี
- เราต้องซื้อตามราคากลางขององค์การเภสัชกรรม เราจะต้องเก็บหลักฐานในการประสานขอ 

จัดซื้อกับองค์การเภสัชกรรมให้เขาตอบกลับ เพื่อเป็นหลักฐานประกอบเหตุผลความจำเป็นที'เราจะจัดซื้อกับ 

ผู้ประกอบการในจังหวัดอุบลราขธานีในราคาแพงกว่า เพราะเราไม'สามารถหาได้ในราคากลางขององค์การ 

เภสัชกรรมได้

มติท่ีประชุม - รับทราบ

ระเบียบวาระที ่๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔ .® สถานที่จอดรถบริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธาน ีตลาดสดเทศบาล ๓

นายสรวิชญ ์แสงด ีหัวหน้าฝ่ายการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
- สถานที่จอดรถบริเวณชั้นล่างอาคารสำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี บริเวณช่องจอดรถ 

ส่วนราชการตำแหน่งที่ยังไม,มีตัวตน ขออนุญาตจัดสรรช่องให้ประชาชนจอดรถหมุนเวียน เพื่อแนวทางในเร่ืองการ 

บริการประชาชนตอบสนอง

นางสาวพิศทยา ไชยสงคราม นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี
- หน่วยงานที'เก่ียวข้องช่องจอดรถชั้นล่างอาคารสำนักงาน ช่องไหนที'มีตำแหน่งคนที่จะมา 

ทำงานแล้วยังไม่มีตัวตน สามารถจัดสรรเปิดช่องให้เจ้าหน้าที่อื่น ฝ่ายอ่ืนมาใช้จอดรถได้เลย และบริเวณที'จอดรถ 
ด้านบนตลาด รบกวนประสานขอความร่วมมือพ่อค้าแม่ค้านำรถไปจอดที'อื่นก่อน บริเวณด้านบนหน้าตลาดท้ังหมด 

ให้เป็นส่วนของผู้ที่มาจ่ายตลาด เหลือส่วนหน้าสำนักงานไว้เล็กน้อยเป็นที่จอดรถผู้มาติดต่อราชการ
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- ๑๔ -/ระเบียบวาระท่ี ๔...



- ๑๕ -

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่น ๆ

๕.® โครงการถนนคนเดิน เทศบาลนครอุบลราชธานี

นายพิศาล ดีพร้อม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
- ตามแผนที่ทางจังหวัดฯ กำหนดจัดงาน“เทียนอุบล ยลได้ตลอดเดือน” เริมวันท,ี ๒๕ 

กรกฎาคม ถึง ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ จัดอยู่ห้วยวังนอง จะต้องมีกองอำนวยการ ซึ่งจะใช้กองอำนวยการร่วม หรือเป็น 

กองอำนวยการของถนนคนเดิน
- โครงการถนนคนเดิน โครงการท่ี ๔สิ้นสุดแล้ว โครงการท่ี ๕ ได้การประกาศและได้มีการรับ 

สมัครและจับสลากเรียบร้อยแล้ว ยอดผู้สมัคร ๕๓๕ ราย เก็บค่าธรรมเนียมขยะ ๒๘๐,๐๐๐ บาท เนืองจากได้รับ 
นโยบายจากผู้บริหารให้งดจัดกิจกรรม ซึ่งจะได้ประกาศแจ้งเหตุผล และให้ผู้ประกอบการขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืน 
ในส่วนนี้ทางเทศกิจจะได้ขออนุมัติและให้สำนักคลังตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรอรับผู้ประกอบที'จะมาขอรับ 

ค่าธรรมเนียมคืนรายละ ๕๐๐ บาท
- ถนนคนเดินทางเทศบาลฯ ได้รับนโยบายต้องการไปตั้งถนนคนเดินอยู่ห้วยวังนอง ซึ่งจะเป็น 

โครงการพัฒนาแห่งใหม่ที่จะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของอุบล จะมีการตั้งโชว์เทียนตั้งแต่วันท่ี ๒๕ กรกฎาคม ถึง 

วันที ่๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๗ และตั้งถนนคนเดิน ในเบื้องต้นเทศกิจได้ดำเนินการแบ่งล็อคเรียบร้อยแล้ว ฝ่ายรักษา 
ความสงบจะได้ประกาศงดจัดกิจกรรม และประกาศรับสมัครผู้ประกอบการรายใหม่ภายในสัปดาห์นี ้เพื่อจะทันเริ่ม 

ในวันที ่๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗
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ปิดการประชุม เวลา ๑๖.๐0 น.

(ลงชื่อ) \ ผู้จดรายงานการประชุม
(นายกวีศักดิ๕ พงษ์เพชร)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

(ลงชื่อ) เ^ห ่ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวธัญญพัทธ์ ศรีบุญสถิตพงษ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


